

# บัณฑิต

## INSTITUTE NEWS

คณะรัฐประศาสนศาสตร์เปิดมัยการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2505 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ศกนี้ ในภาคนี้ปรากฏว่ามีจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 40 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามาได้ 27 คน ส่วนอีก 13 คนเป็นผู้ที่กระทรวงทบวงกรมคัดเลือกส่งมา สำหรับนักศึกษาเดิมที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่สองและที่สาม ปรากฏว่ามีจำนวนรวม 87 คน

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2505 คณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ตึกของคณะ ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะตั้งตัวกับบรรดาอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานของคณะ ฯ ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้กล่าวคำปราศรัยและให้ Dr. Brett ซึ่งจะอำลาวงการเราไปได้พูดความในใจด้วย หลังจากนั้นมีการกล่าวต้อนรับต่าง ๆ ของนักศึกษา งานสิ้นสุดลงเมื่อเวลา 18.30 น.

การศึกษาระดับปริญญาโท หลังจากการสอบได้ประจำภาค ในระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2505 และการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยจะเริ่มลงมือรับสมัครนักศึกษาในตอนประมาณต้นเดือนกันยายนศกนี้

สำหรับสัณนิการศึกษานี้ ทางคณะ ฯ ได้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมมาอีก 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร. ธวัช มกรพงศ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาโทและเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์และปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา เข้าทำการสอนเป็นอาจารย์ประจำของคณะ ฯ นอกจากนั้นทางคณะ ฯ ได้เชิญอาจารย์ประวิตร ณ นคร หัวหน้ากองวินัยและเรื่องราว และอาจารย์ชูชาติ ประมุขผล หัวหน้ากองระเบียบข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษอีกด้วย

ในขณะนี้ นักศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น อาทิเช่น เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในบริเวณมหาวิทยาลัยในตอนเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2505 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในตอนค่ำก็ได้จัดตั้งนักศึกษาของคณะไปร่วมแสดงบนเวทีหอประชุม ในชุด สยามานุสสติ

โดยมี พ. อ. ศิริ สุทธิมิตร, ร. ท. เพชร สุทธิมิตร, พ. ท. อุตม เพชรศิริ, น. อ. มานะ สังขวิจิตร และคุณพิศ วัฒนกลาง เป็นผู้แสดง ครบถ้วนเป็นครั้งที่สองที่คณะได้ส่งชุดบันทึก เข้าร่วมแสดงกับชุดของนักศึกษาคณะอื่น ๆ ในครั้งแรกนั้นได้จัดตั้งชุดตรวจเรื่อง มีกลุ่มคน เข้าร่วมในการแสดงบนเวทีเนื่องในโอกาสจัดงานวันเรียงเพื่อเฉลิมฉลองวชนวนปีใหม่ของคณะ

ในระหว่างรอบด้อมเดือนนี้ มีนักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จ และผ่านการสอบปากเปล่า ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รวม 4 ราย ดังต่อไปนี้ คือ คุณอร่าม เขียมอรุณ, คุณเกรียงไกร เขมะวิชานุกิต, ร. ต. สุพจน์ พาณิชประไพ และ พ. อ. อภิชาติ ชีรขำรง

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2505 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ(ก.ศ.อ.) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mr. Thomas E. Naughten ผู้อำนวยการของกิจการยูซอมประจำประเทศไทย เนื่องในการอำจจากประเทศไทยและเพื่อต้อนรับ Mr. John C. Ewer ผู้อำนวยการคนใหม่ ณ โรงแรมเซาวัน Mr. Naughten ผู้นี้ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยูซอมในประเทศไทยมาเป็นเวลาถึง 5 ปี และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องโดยทั่วไปว่า เป็นนักบริหารที่มีความสามารถเป็นเลิศในงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และท่านเป็นผู้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการดำเนินงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ตลอดมา จึงขอถือโอกาสอำนวยพรให้ท่านประสบแต่โชคดีตลอดไป

และในระยะใกล้เคียงกันนี้ คือ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2505 ๑ พจน.ฯ พดเอกถนอม กิตติขจร และคุณหญิง ก็ได้จัดให้มีการเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Cecil C. Brett และภรรยา ณ โรงแรมเซาวัน เนื่องในการอำจจากประเทศไทย Dr. Brett ได้เดินทางมายังประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 250๒ ในฐานะศาสตราจารย์ผู้บรรยาย ต่อมาได้รับตำแหน่งหัวหน้าทีปรึกษาฝ่ายอเมริกันประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สืบต่อจาก Dr. John E. Stoner ในปี พ.ศ. 250๓ เมื่อ Dr. Brett เดินทางกลับแล้ว Dr. Woodworth G. Thrombley ทีปรึกษาฝ่ายวิจัยจะได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทนสืบต่อไป

ข่าวการเดินทางไปประชุมและทำงานต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ข่าว ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ คณะนิติ ได้เดินทางไปประชุมองค์การกรรมกรระหว่างประเทศที่กรุงเจนีวา

ประเทศสวีเดนและแคนาดา ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2505 และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. เดียวกัน

อาจารย์ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ ได้ร่วมประชุม International Institute of Administrative Sciences ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และดูงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศภาคพื้นยุโรป เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยทุนขององค์การยูเซม อาจารย์ ดร. อาษาได้ออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2505

อาจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ ได้รับเชิญจาก East-West Center แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้เป็น East-West Center Visiting Scholar เพื่อร่วมทำการวิจัยเกี่ยวกับการรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหาร ในสังคมที่กำลังพัฒนาร่วมกับคณะศาสตราจารย์จากประเทศต่าง ๆ อีก 3 ประเทศ เป็นเวลา 10 เดือน โดยกำหนดจะออกเดินทางจากประเทศไทยประมาณปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ. นี้ ในระหว่างที่อาจารย์ ดร. อมร ไปต่างประเทศนี้ อาจารย์ได้วิจัย สรุปรวบรวม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองวิชาการและสอบได้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะได้ทำการสอนวิชาสัมมนาการบริหารเปรียบเทียบแทน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2505 อาจารย์ ดร. ชูบ กาญจนประกร ได้รับเชิญไปร่วมประชุมฝ่ายสังคมศาสตร์ ณ ทำเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์การวิจัยแห่งชาติ

ในระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน 2505 Dr. Woodworth G. Thrombley อาจารย์ เหวงเวียงสุวรรณ อาจารย์เพ็ญศรี ฉายวานนท์ และอาจารย์ชติยา อมรทัต ได้เดินทางไปสำรวจและสัมภาษณ์ข้าราชการตามโครงการวิจัยเรื่อง "รายได้และค่าครองชีพของข้าราชการประจำปี 2504-2505" ณ จังหวัด เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจังหวัดตัวแทนกลุ่มภาคเหนือ ต่อมาในวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2505 อาจารย์ไทยทั้งสามท่านก็ได้ออกเดินทางไปสำรวจจังหวัดตัวแทนกลุ่มภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และปัตตานี ตามลำดับ

Miss Ruby Salvador ผู้ซึ่งได้รับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมินดาประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับทุนดูงานจากองค์การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2505 เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบและจะได้เข้าประจำทำงานอยู่ในฝ่ายวิจัยของคณะ ฯ เป็นเวลา 1 ปี

ข่าวเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่น่าสนใจ ประมวลได้ดังนี้ วันที่ 18-22 มิถุนายน 2505 กองทัพอากาศได้จัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรการต้อนเชิงประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายการฝึก อบรมข้าราชการในการนี้กองทัพอากาศได้เชิญอาจารย์มดดี เวชชาชีวะ เป็นผู้บรรยาย ผู้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรครั้งนี้ ได้แก่นายทหารชั้นนายพล จำนวน 14 ท่าน

ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2505 กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการของกระทรวงชน ณ ห้องประชุมของกระทรวง ในการอบรมนี้ ทางกระทรวงฯ ได้เชิญอาจารย์ชวดี นัตระเนตร และอาจารย์กรีช เกตุแก้ว ไปเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม ตามลำดับ

วันที่ 9 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2505 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรครูผู้ฝึกแก่ข้าราชการชั้นเอกและชั้นโท และได้เชิญอาจารย์ชวดี นัตระเนตร ไปเป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรมดังกล่าว

วันที่ 18-27 กรกฎาคม 2505 กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรครูผู้ฝึกแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อันประกอบไปด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และนายตำรวจ ในการนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการของคณะฯ เป็นผู้จัด โดยมีอาจารย์มดดี เวชชาชีวะ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการนี้

ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม-12 สิงหาคม ศกนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอเป็นวันที่ 3 แห่งที่จังหวัดยะลา โดยมีปลัดจังหวัดและนายอำเภอของจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ อาจารย์ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในการนี้ได้แก่อาจารย์ ดร. ชูบ กาญจนประกร อาจารย์ปถม ชาญธรรม์ อาจารย์ชวดี นัตระเนตร อาจารย์กรีช เกตุแก้ว และอาจารย์ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ การฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอนี้ได้ทำไปแล้ว 2 รุ่น คือ วันที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2505 ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาภาค 9 จังหวัดอุดรธานี และวันที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2505 ณ ศาลาประชาคม นิคมสร้างตนเอง พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายห้องสมุดที่น่าสนใจได้แก่ข่าวการประชุมคณะกรรมการโครงการสหพันธ์ข้าราชการผู้ประจำสำนักงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2505 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของคณะกรรมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขร่างข้อตกลงตามโครงการสหพันธ์ และเพื่อพิจารณาหา

ทางให้การใช้สัปดาห์ได้ดำเนินไปโดยกว้างขวางยิ่งขึ้น ในการประชุม 11 คน โดยมีพลตรี เต็ม หอมเศรษฐี ประธานคณะกรรมการ ฯ เป็นประธานในที่ประชุม

ศกวิจยแห่งชาติ ได้ส่งคุณสมจิตต์ ยรรยง หัวหน้าแผนกสถิติและรายงาน และทำหน้าที่บรรณารักษ์ศูนย์บริการเอกสาร (Documentation Center) ของศกวิจยแห่งชาติมาทำการคัดลอกหนังสือ และเอกสารอ้างอิงที่มีอยู่ในห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้การประสานงานตามโครงการสัปดาห์ได้เป็นไปอย่างใกล้ชิด และเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือประเภทสำหรับศูนย์บริการเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้ ด้านงบประมาณ ก็ได้จัดตั้งคุณเทพินทร์ ช่างกูร มาฝึกงาน ณ ห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเตรียมปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงห้องสมุดของสำนักงบประมาณต่อไป

ในระหว่างวันที่ 7-17 ตุลาคม 2505 ของการรัฐประศาสนศาสตร์ภาคตะวันออก (EROPA) จะได้จัดการประชุมประจำปี ณ ศาลาดนตรีธรรม กรุงเทพฯ การประชุมเป็นรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพและได้มอบหมายให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ และเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม ศกน Dr. Carlos P. Ramos ผู้อำนวยการสถาบันทางรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ภาคตะวันออก ได้เดินทางมายังประเทศไทยและได้เข้าพบอาจารย์ ดร. ชูบ กาญจนประกร ผู้วิชาการแทนคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และบรรดาอาจารย์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีผู้เกียรติเขาเยี่ยมชมกิจการของคณะ ฯ ดังรายนามต่อไปนี้

Dr. U.G. Foa, UNESCO Social Psychologist

Dr. Elizabeth Gurney, Statistician, Bureau of the Census, Washington, D.C.

Professor Gerard J. Mangone, Maxwell Graduate School, Syracuse University

Mr. Noel Reininger, Reed College, Oregon

Miss Parlinah, Librarian, Institute of Public Administration, Gadjadara University, Jogjakarta, Indonesia.